

TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC  
BCH ĐOÀN HUYỆN ĐỒNG PHÚ

\*\*\*

Số: 44 -CV/HĐTN

"V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền  
Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh  
đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo  
vệ và phát triển rừng"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đồng Phú, ngày 14 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc

Căn cứ Công văn số 09-CV/TĐTN-NT,CN&ĐT ngày 11/01/2018 của Tỉnh Đoàn Bình Phước về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân và đoàn viên thanh niên trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của toàn dân, tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tăng cường công tác phát triển rừng, nâng cao giá trị của rừng.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh sống và học tập trên địa bàn huyện về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng thông qua các buổi tập huấn, tuyên truyền lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, học tập, tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, các hội thi viết tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, sinh động... và đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh - truyền hình địa phương, các kênh mạng thông tin, mạng xã hội zalo, fakebook hoặc tuyên truyền trên các kênh thông tin của đoàn, hội.

Trên đây là Công văn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát

triển rừng. Đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về văn phòng Huyện đoàn hoặc gửi qua địa chỉ Email: [nguyenmanhquyen94@gmail.com](mailto:nguyenmanhquyen94@gmail.com). Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền (Số điện thoại: 0979.637.738 – 0944.814.315).

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ**



**Vương Ngọc Toại**